

Số: 85 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng,  
chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm)

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 3737
	Ngày: 08/5/18
	Chuyên: .....

Thực hiện Kế hoạch số 893/KH-BTTTT ngày 28/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh báo cáo kết quả, như sau:

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

##### 1. Tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy

- Tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp; nguồn ma túy chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác vận chuyển trái phép về tỉnh Quảng Ngãi để sử dụng và bán lại cho người nghiện; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đối tượng lợi dụng các phương tiện giao thông hoặc hệ thống vận chuyển bưu phẩm của Bưu điện để vận chuyển; đồng thời, sử dụng mạng internet, mạng xã hội (zalo, facebook) để liên lạc, trao đổi mua bán nên khó phát hiện. Việc quảng bá, mua bán các chất ma túy dạng thảo mộc "Cỏ" diễn ra khá phức tạp nhưng không thể xử lý hình sự, các dạng thảo mộc khác có chất gây nghiện nhưng chưa được quy định là chất ma túy, chưa có chế tài xử lý nên tính răn đe chưa cao. Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh hiệu quả chưa cao, tình trạng người nghiện vừa uống Methadone vừa sử dụng chất ma túy vẫn còn xảy ra nhiều.

- Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 80 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, bắt, xử lý 191 đối tượng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 308 người nghiện (giảm 10 người nghiện so với cuối năm 2017) do Công an lập hồ sơ quản lý, đang có mặt tại địa phương 161 người, không có mặt tại địa phương 147 người; số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy 43/184 (giảm 11 xã so với cuối năm 2016).

##### 2. Tình hình mại dâm, HIV/AIDS

- Tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp; các đối tượng hoạt động mại dâm do chạy theo lợi nhuận nên còn một số chủ

cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ có ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, đã lợi dụng việc kinh doanh để tổ chức hoặc môi giới, dẫn dắt tạo điều kiện cho các đối tượng hoạt động mại dâm ngay tại cơ sở kinh doanh của mình. Sự quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chính quyền địa phương còn buông lỏng, chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với các cơ sở kinh doanh này nên tình hình hoạt động tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Toàn tỉnh hiện có 516 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động tệ nạn mại dâm như: Khách sạn: 65 cơ sở; nhà nghỉ: 120 cơ sở; nhà trọ: 75 cơ sở; karaoke: 150 cơ sở; nhà hàng: 05 cơ sở; cà phê, giải khát: 75 cơ sở; xông hơi, massage: 20 cơ sở; hót tóc máy lạnh: 05 cơ sở; quán bar: 01 cơ sở. Số cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm là 50 cơ sở, số nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh này là 140 người, số có hồ sơ quản lý là 50 người (chủ chứa: 16, môi giới: 04, bán dâm: 30).

- Đến nay, lũy tích số người nhiễm HIV 767 người, số bệnh nhân AIDS 549 người, số bệnh nhân tử vong 252 người, số bệnh nhân còn sống 515 người, tổng số bệnh nhân HIV/AIDS đang được quản lý điều trị 265 người.

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC**

### **1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia tại tỉnh Quảng Ngãi**

Thực hiện Công văn số 1957/VPCP-KGVX ngày 01/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1490/UBND-KGVX ngày 22/3/2018 chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (*Ban Chỉ đạo 138 tỉnh*) đã ban hành Lịch hoạt động số 566/LHĐ-BCĐ ngày 22/02/2018 của Ban Chỉ đạo năm 2018.

### **2. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Chính phủ**

- Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT năm 2018; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Ban hành Chỉ thị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy năm 2017; Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai

nghiện đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” năm 2016, 2017; Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định hợp nhất Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, Đoàn Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, Đội phòng, chống in lậu tỉnh thành Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; triển khai thực hiện Chương trình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2017; triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020; tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008); phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017; phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh.

- Tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2017; công tác quản lý, cai nghiện ma túy; triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chương trình về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2018.

### **3. Công tác điều trị Methadone, đổi mới công tác cai nghiện và chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh**

- Ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 về việc thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020”; chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế xây dựng và ban hành Kế hoạch phối hợp số 1239/KHPH-SLĐT BXH-SYT ngày 27/6/2016 về việc phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh theo hướng chuyển đổi sang Trung tâm Công tác xã hội nhằm thực hiện đa dạng dịch vụ phục vụ các đối tượng xã hội.

- Cơ sở Methadone hoạt động lồng ghép trong Khoa phòng, chống HIV/AIDS từ tháng 07/2015; đến nay, lũy tích số bệnh nhân đăng ký điều trị 105/113 bệnh nhân (đạt 93% kế hoạch giao), phần đầu đạt 100% vào cuối

năm 2018; hiện nay, có 04 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị tại cơ sở. Tổng số lũy tích bệnh nhân đến nay đã tham gia đăng ký điều trị 105/113 bệnh nhân; trong đó, bệnh nhân hiện còn đang điều trị 72 bệnh nhân, bỏ điều trị 33 bệnh nhân (*chuyển đi: 01, tử vong do tai nạn giao thông: 01, thi hành án phạt tù: 05, bỏ không lý do: 26*).

#### **4. Công tác bố trí, cân đối ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, nghiện ma túy và cai nghiện ma túy**

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan thanh, quyết toán các nguồn kinh phí địa phương bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, trong đó: Tổng kinh phí địa phương bố trí năm 2017: 436.500.000đ, năm 2018: 699.000.000đ.

#### **5. Công tác rà soát, phân loại đối tượng sau khi tiếp nhận để quản lý, bảo đảm ANTT, tổ chức tốt việc cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội**

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 01 cơ sở cai nghiện (*Trung tâm công tác xã hội tỉnh*) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, theo đề án chuyển đổi cơ sở cai nghiện ma túy. Số học viên đang cai nghiện tại Trung tâm trong hai năm 2016 - 2017 là 25 lượt người; trong đó năm 2016: 13 lượt người, năm 2017: 12 lượt người (bắt buộc 01, tự nguyện 11) (*giảm 01 lượt so với năm 2016*). Đầu năm đến nay, không có người nghiện nào đến Trung tâm đăng ký cai nghiện.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế có kế hoạch phối hợp điều trị thay thế Methadone cho người nghiện tại Trung tâm, song người nghiện không tự nguyện điều trị thay thế bằng Methadone.

- Năm 2017 và đầu năm 2018, các xã, phường, thị trấn lập 22 hồ sơ tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 22 lượt người nghiện; đồng thời, tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú 11 lượt người.

#### **6. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của Nhân dân về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm**

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và đề nghị các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, qua đó các đơn vị tổ chức tuyên truyền, kết quả, như sau:

- Công an tỉnh: Tổ chức 01 đợt tập huấn kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên các trường THCS, THPT; 34 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và phát động phong trào toàn dân tham gia lên án, tố giác tội

phạm và tệ nạn ma túy tại UBND các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, có trên 23.600 lượt người tham dự; đưa 31 tin, bài về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 20 lượt đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tân dược, chưa phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng. Thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật thông tin và lập hồ sơ quản lý người nghiện theo quy định.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức 12 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của việc sử dụng trái phép các chất ma túy, có 353 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khu vực biên giới biển tham gia; đăng 01 phóng sự, 03 tin, bài về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, phổ biến pháp luật và cách phòng, tránh các loại tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

- Tòa án nhân dân tỉnh: Tổ chức xét xử lưu động các vụ án hình sự nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhất là đối với các vụ án được dư luận quan tâm, các vụ án về ma túy; thông qua các vụ án, hành vi phạm tội, hình phạt cụ thể mà Tòa án tuyên đã góp phần trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật trong nhân dân.

- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tội phạm trong đoàn viên, thanh niên trong tỉnh năm 2017. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Chuyên mục phát thanh thanh niên, website, Câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật... đã tổ chức 50 đợt tuyên truyền, có khoảng 11.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên tham dự. Phối hợp với đoàn trường THPT ký cam kết với nhà trường không vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, nhất là ma túy đá, ma túy tổng hợp, “shisa”, “hàng cỏ” (còn gọi là “Cỏ Mỹ”); phổ biến các thông tin kết quả công tác phòng, chống ma túy vào các chương trình sinh hoạt chi đoàn. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức củng cố và thành lập được 25 đội thanh niên tình nguyện, xung kích an ninh, có 515 thành viên thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, mua bán và sử dụng các chất gây nghiện, ma túy. Duy trì thường xuyên và tổ chức hoạt động hiệu quả 145 tổ tự quản, hòa giải và 14 Câu lạc bộ phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, 11 Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức tư vấn, tham vấn cho học viên cai nghiện tự nguyện để thu hút học viên vào cai nghiện tại Trung tâm; vận động học viên tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Tổ chức đợt tư vấn cộng đồng tại thị trấn Đức Phổ,

huyện Đức Phổ; xã Bình Châu, Bình Thạnh, Bình Hải, huyện Bình Sơn; xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ; các phường: Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi để thu hút người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm và xây dựng 08 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, tổ tự quản phòng, chống mại dâm gắn với mô hình “Khu dân cư 6 không” tại các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành; đồng thời, Mặt trận cấp huyện, xã lồng ghép vào Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về công tác tác phòng, chống mại dâm; phát động phong trào toàn dân tích cực lên án, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục những người phạm tội gắn với việc triển khai xây dựng “*Khu dân cư 6 không*” và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Tổ chức 124 hội nghị, tập huấn với hơn 8.240 lượt người tham gia để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm, phòng, chống tội phạm. Tiếp tục duy trì cho học viên học nội quy, quy chế của Trung tâm; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao nhằm tạo tinh thần thoải mái, tích cực tham gia điều trị, cai nghiện, góp phần làm giảm nguy cơ tái nghiện khi trở về cộng đồng.

- Sở Y tế: Tổ chức truyền thông, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS tại 60/184 xã, phường, thị trấn trọng điểm và không trọng điểm về HIV/AIDS, 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có hơn 2.000 lượt người tham dự. Cấp phát 1.600 tạp chí AIDS & cộng đồng, 10.000 tờ gấp tuyên truyền bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và gia đình có người nhiễm HIV/AIDS, 500 đĩa tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, 1.100 bao cao su, 900 bơm kim tiêm cho các gái mại dâm, người nghiện ma túy cho 184 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, phối hợp với Đài truyền thanh 14 huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS và truyền thông về cơ sở điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cấp huyện, cấp xã tổ chức 10 buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS, 02 buổi hội thi văn nghệ tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm, có hơn 2.000 người tham dự.

Tổ chức 02 đợt giám sát hoạt động xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm sàng lọc HIV trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kỹ thuật cho các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố triển khai Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS. Khảo sát triển khai công tác Phòng, chống HIV/AIDS tại 03 xã trọng điểm xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa; xã Tịnh Sơn, Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ và y tế thôn tại huyện Nghĩa Hành, Sơn Hà với 200 người tham dự; 10 lớp

tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, có hơn 1.000 người tham dự.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tiếp tục triển khai, xây dựng, củng cố 16 mô hình, câu lạc bộ về phòng, chống ma túy như: Mô hình “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy” (04 tổ); “Tổ phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai nghiện” (09 tổ); Câu lạc bộ “Phòng, chống ma túy” (01 câu lạc bộ); Câu lạc bộ “Gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội và nói không với ma túy” (02 câu lạc bộ) thông qua các mô hình, câu lạc bộ trên đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục đến các gia đình về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng về giáo dục các thành viên trong mỗi gia đình, xây dựng gia đình tiên bộ, hạnh phúc... Trong đó, nổi lên là các mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai nghiện” ở Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi; “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy” ở Phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi.

- Hội Người cao tuổi: Tổ chức 77 đợt tuyên truyền vận động Hội viên tham gia thực hiện công tác phòng, chống ma túy, có hơn 27.000 lượt người cao tuổi tham dự. Tiếp tục duy trì hoạt động “Phong trào phòng, chống các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm”, người cao tuổi tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở và cam kết “Gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, xây dựng Chi hội người cao tuổi không có tội phạm ở huyện Mộ Đức.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức 16 lớp tập huấn tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho hơn 2.300 lượt cán bộ, công nhân viên chức lao động tại các huyện: Sơn Tây, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh, các Trường: Đại học Phạm Văn Đồng, Tài chính - Kế toán. In ấn và cấp phát 2.000 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân viên chức lao động.

## **7. Kết quả công tác thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội; công tác chữa trị, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người bị nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy và mại dâm**

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện giúp người sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương vay vốn giải quyết việc làm. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có người sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương đăng ký vay vốn theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

## **8. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, triệt phá các tổ chức, ô nhóm, tụ điểm hoạt động mua bán ma túy, mại dâm và xử lý tội phạm ma túy, mại dâm**

- Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra 02 đợt tại các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc; qua kiểm tra, phát hiện 02 cơ sở vi phạm, chủ yếu là các hành vi vi phạm thông thường về các quy định về lĩnh vực y tế; do đó, Đoàn Thanh tra chỉ nhắc nhở, kiểm điểm, hướng dẫn tại cơ sở, chưa phát hiện các cơ sở vi phạm về thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc liên quan đến ma túy.

- Lực lượng thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; qua kiểm tra phát hiện 45 lượt cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật, xử lý hành chính 19 lượt, số tiền 93.400.000đ, cảnh cáo, nhắc nhở 26 lượt cơ sở.

- Công an tỉnh đã bắt, xử lý 07 vụ - 22 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm, đã đề nghị truy tố 07 vụ - 07 bị can; xử lý hành chính 15 đối tượng.

- Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 80 vụ - 191 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy (trong đó lực lượng Công an tỉnh bắt, xử lý 79 vụ - 188 đối tượng; Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt, xử lý 01 vụ - 03 đối tượng); tạm giữ: 105,432g heroin, 1,710kg ma túy tổng hợp, 559,12g hàng "Cỏ". Khởi tố 25 vụ - 38 đối tượng, xử lý hành chính 55 vụ - 153 đối tượng.

### **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC**

1. Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn, hầu như còn thiếu các kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là những kỹ năng tư vấn dự phòng tái nghiện, kỹ năng kết nối chuyên gửi người sau cai tới các dịch vụ y tế, xã hội... Vì vậy, tỷ lệ tái hòa nhập cộng đồng thành công chưa cao.

2. Công tác tiếp nhận người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ngày càng giảm do quy trình, thủ tục áp dụng chế độ đưa người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc vào Trung tâm của các cơ quan có liên quan gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do bất cập, mâu thuẫn của các văn bản có liên quan. Trung tâm thiếu các trang, thiết bị cần thiết và bác sĩ điều trị cắt cơn cho người nghiện.

3. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn thi hành đến nay một số quy định về chế tài xử lý hiện nay không còn phù hợp hoặc chưa đủ sức răn đe đối tượng vi phạm.

4. Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ chưa hiệu quả do các địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cai nghiện và đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ y tế điều trị cắt cơn tại cơ sở.



5. Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2017 giảm, chỉ phân bổ cho hoạt động ở một số sở, ngành cấp tỉnh, không hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã nên gặp khó khăn trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

#### IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ theo hướng đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cũng như việc giao cho các tổ chức xã hội quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ các cơ quan liên quan hoàn thành hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc; sửa đổi, bổ sung một số chính sách theo hướng tăng chế độ kinh phí đầu tư thiết bị, thời gian và kinh phí dạy nghề để người sau cai có đủ trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu lao động của cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; đồng thời, ban hành Nghị định về cai nghiện tự nguyện. Tổ chức tập huấn về kỹ năng về tư vấn điều trị nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đội công tác xã hội tình nguyện cấp huyện, xã.

2. Đề nghị các bộ, ngành có liên quan sớm điều chỉnh Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015, trong đó, quy định rõ cơ sở pháp lý, hình thức đưa người có sử dụng ma túy đi xác định tình trạng nghiện ma túy; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người bị lưu giữ trong thời gian xác định tình trạng nghiện.

3. Đề nghị các bộ, ngành có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng tăng nặng chế tài xử lý để đủ sức răn đe đối tượng vi phạm.

4. Đề nghị các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy vì các Thông tư liên tịch số 95, 96 chỉ hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các Chương trình trên trong giai đoạn 2012 - 2015 nhưng hiện nay đang thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

#### Nơi nhận:

- Các Bộ: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thành viên Đoàn Kiểm tra;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: C, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>lmc197</sub>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Dũng